

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้มีความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมีทักษะความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครุภณในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

## การบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดย นางพรพรรณ ไม้สุพร ที่ปรึกษาศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

- หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- บทบาท อำนาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สารบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน มีหลักในการกระจายอำนาจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้ง ยังมีคณะกรรมการสาธารณสุขเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบังคับใช้ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ซึ่งช่วยให้สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสารบัญญัติทั้งหมด ๗ หมวด มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการประกอบกิจการทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้าไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งกรมอนามัยได้พัฒนาการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยมี EHA ๙๐๐๐ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติราชการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ท้องถิ่นออกกฎหมายได้ และใช้กฎหมายเป็น



## การบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานในการพิจารณาอุทธรณ์และบทบาทหน้าที่ของศูนย์อนามัย โดย นายเมธี ชุมศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

- กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
- นวัตกรรมการบังคับใช้กฎหมาย

การอุทธรณ์ถือเป็นการทบทวนคำสั่งทางปกครอง โดยได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึ้น และปรับปรุงกระบวนการพิจารณาจากเดิมที่ไม่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน แต่ปัจจุบันได้ปรับให้การพิจารณาต้องแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยเป็นตัวแทนในการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการเผยแพร่ความรู้และตัวอย่างในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง และช่วยในการกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งสามารถประมวผลและนำเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน